



ประกาศเทศบาลตำบลกรูด

เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกรูด หมู่ที่ ๑-๑๐
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยเทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกรูด หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลกรูด โดยทำการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนป้าย ขนาดความกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๗๕ เมตร เสาสูง ๒.๕๐ เมตร ประติมากรรมขึ้นรูปสามมิติด้วยเหล็กหล่อสังกะสี สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติด ๒ ด้าน จำนวน ๑๐๖ ป้าย (รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด) โดยวิธีสอบราคา

ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาเสนอราคาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

เทศบาลตำบลกรูด จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้นในใบเสนอราคาของแต่ละโครงการ

อนึ่ง เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างในครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเทศบาลตำบลกรูด จะเรียกมาทำสัญญาต่อเมื่อมีเงินรายรับเพียงพอสำหรับการก่อหนี้ผูกพันแล้วเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือโดยเป็น สัญญาเดี่ยวเท่านั้น ภายในวงเงิน ๕๔๑,๒๐๐.-บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลกรูด ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป (ผู้ใดที่ไม่มาดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมให้ถือว่าผู้นั้นเข้าใจรายละเอียดกับการก่อสร้างดีแล้วและนำมาเป็นข้ออ้างและโต้แย้งซึ่งสิทธิและประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้)

กำหนดยื่นของสอบราคา ณ **กองคลังเทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** ตั้งแต่ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

กำหนดยื่นของสอบราคา ณ **ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง** ของเทศบาลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ชั้น ๒) ในวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ชั้น ๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ราคา ๒,๐๐๐.-บาท (-สองพันบาทถ้วน-) ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๑** เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๒๙ ๗๓๓๕ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gorocurement.go.th, www.krut.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกรูด

รายละเอียดแนบท้าย
รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติมโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกรูด
หมู่ที่ 1 – 10 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. แผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ในการติดพื้นแผ่นป้ายจะต้องเป็นแผ่นสะท้อนแสงที่มีคุณสมบัติตาม มอก.606-2549 ชนิดเอ็นจีเนียริงเกรด แบบที่ 1 ประเภทไมโครปริซึม ส่วนข้อความตัวอักษรพร้อมสัญลักษณ์ ติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิดไฮอินเทนซิวิตี แบบที่ 4 ไมโครปริซึม ที่มีคุณสมบัติตาม มอก.606-2549
 2. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบแผ่นสะท้อนแสงตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ได้ผ่านการทดสอบตาม มอก.606-2549 จากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือพร้อมประทับตรารับรองเอกสาร จำนวนสี่ละ 1 ชุด กรณีผู้เสนอราคานำเอกสารทดสอบคุณภาพแผ่นสะท้อนแสงจากผู้ผลิตให้ผู้ผลิตฯ ออกหนังสือรับรองเอกสาร พร้อมระบุว่าใช้งานเฉพาะโครงการนี้และหนังสือต้องเป็น ต้นฉบับตัวจริงพร้อมหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายให้แก่ผู้เสนอราคาในวันยื่นซองเสนอราคา
 3. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผ่นสะท้อนแสงทุกสีที่ใช้งาน ขนาด 30 x 30 ซม. ในวันยื่นซองเสนอราคา
-

